

Số: /BC-BPC

Kon Tum, ngày tháng năm

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII<sup>1</sup>, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 166/BC-UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả thẩm tra như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN,TC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể:

##### 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Trên cơ sở thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương<sup>2</sup>, Tỉnh ủy<sup>3</sup> về PCTN,TC. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể<sup>(4)</sup>. Đồng thời thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài sản

<sup>1</sup> Thông báo số 30/TB-TTHĐND ngày 22/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

<sup>2</sup> Kết luận của của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo.

<sup>3</sup> Chỉ thị số 23 -CT/TU ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh.

<sup>4</sup> Kế hoạch số 295/KH-UBND, ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ về PCTN,TC trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công văn số 94/UBND-NC ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 22 tháng 11 năm 2023; Công văn số 1045/UBND-NC ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh năm

trong kê khai, bàn giao và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

## **2. Kết quả thực hiện công tác PCTN,TC 6 tháng đầu năm 2024**

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN,TC<sup>5</sup>; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đã chỉ đạo và thực hiện 51 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 26 cuộc; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp NSNN 216.379.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính 83.300.000 đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 tập thể và 22 cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN,TC luôn có sự phối hợp, tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, Ban Thanh tra nhân dân, đảm bảo dân chủ, góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương thực hiện pháp luật về PCTN tại các cơ quan, đơn vị<sup>6</sup>.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch. Nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN,TC ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTN,TC trên địa bàn tỉnh. Công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật về PCTN,TC được chỉ

---

2023; Công văn số 198/UBND-NC ngày 08 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 25; Công văn số 235/UBND-NC ngày 17 tháng 4 năm 2024 về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

<sup>5</sup> Đã tổ chức 321 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC với 19.076 lượt người tham gia.

<sup>6</sup> Thực hiện 09 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Đã ban hành kết luận 05 cuộc.

đạo thực hiện thường xuyên. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vụ việc có yếu tố tham nhũng, tiêu cực.

## **2. Về hạn chế, khuyết điểm**

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, qua thẩm tra báo cáo và theo dõi thực tế ở địa phương, cho thấy: Công tác quản lý về tài chính, kế toán, đất đai, đầu tư xây dựng các chương trình, dự án của một số đơn vị, địa phương có mặt chưa chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm<sup>7</sup>. Hoạt động tự kiểm tra nội bộ, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế; công tác PCTN,TC trong khu vực ngoài Nhà nước còn khó khăn<sup>8</sup>.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

Ban Pháp chế thống nhất với dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị trọng tâm thêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra về công tác PCTN,TC trong 6 tháng cuối năm 2024; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc xảy ra; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, kịp thời giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

2. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

4. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu

---

<sup>7</sup> Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp NSNN 216.379.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính 83.300.000 đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 tập thể và 22 cá nhân.

<sup>8</sup> Công tác PCTN,TC trong khu vực ngoài Nhà nước hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác PCTN,TC.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7  
xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Bá Tuấn**